

## ติววิชาบัญชีการเงิน บัญชี 1 บัญชี 2 (สำหรับน้องคณะบริหารธุรกิจ) ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรอินเตอร์

นำเสนอเมื่อ : 11 พ.ย. 2552

รับติวบัญชี ติวบัญชีกับติวเตอร์บัญชีเกียรตินิยมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีประสบการณ์สอน  
เข้าชมเว็บไซต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.cuctutor.com](http://www.cuctutor.com) -นำทีมติววิชาบัญชีโดย P?เบิร์ด บัญชี จุฬา ( โทร 086-  
804-4623 ) จบการศึกษา สาขาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็น  
ติวเตอร์ประจำสถาบันกวดวิชาชื่อดังวิชาบัญชีและภาษาอังกฤษ และเป็นติวเตอร์บัญชี  
สอนติวเตอร์ในทีมล้วนแล้วแต่เป็นติวเตอร์มืออาชีพ การันตีในเรื่องการสอน -โดยเปิดรับติววิชาบัญชีการเงิน บัญชี  
1 บัญชี 2 (สำหรับน้องคณะบริหารธุรกิจ) หรือจะเป็น บัญชีขั้นต้น บัญชีขั้นกลาง 1 บัญชีขั้นกลาง 2 บัญชีต้นทุน  
บัญชีบริหาร โดยเฉพาะน้องๆที่เรียนจุฬา  
ธรรมชาติและน้องๆที่เรียนภาคอินเตอร์ที่ต้องการหาติวเตอร์ที่เก่งเรื่องบัญชีและเรื่องการบัญชีที่เป็นภาคภาษาอังกฤษ  
กฤษ ซึ่งติวเตอร์สอนมากขาดความเชี่ยวชาญ แต่ทีมงานเราสามารถให้ความกระจ่างทางการบัญชีแก่น้องๆทุกคนได้  
-ซึ่งเทคนิคการสอนจะเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แรก จนถึงไปถึงการฝึกทำโจทย์แบบฝึกหัดเพื่อที่น้องจะนำไปทำ  
ข้อสอบที่มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเพิ่มเกรดของน้องเอง -  
โดยหลักสูตรของทางเราจะเน้นไปที่การปูพื้นฐานน้องๆทุกคน เพื่อให้พื้นฐานน้องๆแน่น  
และจะไม่สอนการบัญชีที่ต้องจดจำ แต่จะเน้นความเข้าใจในการลงบัญชีเป็นหลัก -  
รับสอนทั้งนักศึกษาหรือนิสิตปริญญาตรีและปริญญาโท ทุกสถาบัน -ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรอินเตอร์ -  
โดยจะรับติวนอกสถานที่ตามสะดวกแล้วแต่ตกลงกัน -ราคาเป็นกันเอง(ไม่แพงอย่างที่คิด)  
โดยมีทั้งจ่ายเป็นรายชั่วโมงและจ่ายเป็นคอร์ส -รับประกันความพอใจของผู้เรียน และเกรดของน้องๆผู้เรียน -  
หากมีข้อสงสัยติดต่อมาที่เบอร์ 086-804-4623 (คุณเอกพลหรือ P?เบิร์ด) หรือจะเข้าเว็บไซต์ ได้ที่  
[www.cuctutor.com](http://www.cuctutor.com) ติวเตอร์บัญชีคุณภาพต้องพี่ๆติวเตอร์มืออาชีพจากพี่ๆบัณฑิตจากบัญชี จุฬา ติวบัญชี สอนบัญชี  
เรียนบัญชี สอนพิเศษบัญชี เรียนพิเศษวิชาบัญชี

# รับติวบัญชี

ติวบัญชีกับติวเตอร์บัญชีเกียรตินิยมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีประสบการณ์สอน  
เข้าชมเว็บไซต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.cuctutor.com](http://www.cuctutor.com)

-นำทีมติววิชาบัญชีโดย P?เบิร์ด บัญชี จุฬา ( โทร 086-804-4623 )

จบการศึกษา สาขาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบันเป็น ตัวเตอร้ประจำสถาบันกวดซื้อดั่งวิชายานปีนเกล้าและยานรังสิต และเป็นตัวเตอร้บัญชี

ส่วนตัวเตอร้ในทีมล่วนแล้วแต่เป็นตัวเตอร้มืออาชีพ การันตีในเรื่องการสอน

-โดยเปิดรับตัววิชาบัญชีการเงิน บัญชี 1 บัญชี 2 (สำหรับน้องคณะบริหารธุรกิจ)

หรือจะเป็น บัญชีขั้นต้น บัญชีขั้นกลาง 1 บัญชีขั้นกลาง 2 บัญชีต้นทุน บัญชีบริหาร

โดยเฉพาะน้องๆที่เรียนจุฬา

ธรรมศาสตร์และน้องๆที่เรียนภาคอินเตอร์ที่ต้องการหาตัวเตอร้ที่เก่งเรื่องบัญชีและเรื่องการบัญชีที่เป็นภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งตัวเตอร้ส่วนมากขาดความเชี่ยวชาญ แต่ทีมงานเราสามารถให้ความกระจ่างทางการบัญชีแก่น้องๆทุกคนได้

-ซึ่งเทคนิคการสอนจะเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แรก

จนไปถึงการฝึกทำโจทย์แบบฝึกหัดเพื่อที่น้องจะนำไปทำ ข้อสอบที่มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเพิ่มเกรดของน้องเอง

-โดยหลักสูตรของทางเราจะเน้นไปที่การปูพื้นฐานน้องๆทุกคน เพื่อให้พื้นฐานน้องๆแน่น และจะไม่สอนการบัญชีที่ต้องจดจำ แต่จะเน้นความเข้าใจในการลงบัญชีเป็นหลัก

-รับสอนทั้งนักศึกษาหรือนิสิตปริญญาตรีและปริญญาโท ทุกสถาบัน

-ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรอินเตอร์

-โดยจะรับตัวนอกสถานที่ตามสะดวกแล้วแต่ตกลงกัน

-ราคาเป็นกันเอง(ไม่แพงอย่างที่คิด) โดยมีทั้งจ่ายเป็นรายชั่วโมงและจ่ายเป็นคอร์ส

-รับประกันความพอใจของผู้เรียน และเกรดของน้องๆผู้เรียน

-หากมีข้อสงสัยติดต่อมาที่เบอร์ 086-804-4623 (คุณเอกพลหรือ P'เบิร์ด)

หรือจะเข้าเว็บไซต์ ได้ที่ [www.cuctutor.com](http://www.cuctutor.com)

ติวเตอร์บัญชีคุณภาพต้องพี่ๆติวเตอร์มืออาชีพจากพี่ๆบัณฑิตจากบัญชี จุฬา

ติวบัญชี สอนบัญชี เรียนบัญชี *สอนพิเศษบัญชี* *เรียนพิเศษวิชาบัญชี*